

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมาชิก อบต. หมู่ที่	หมายเหตุ
๑	นายศรีไพร สุพรรณ	หมู่ที่ ๑	
๒	นายประสงค์ คำริห์	หมู่ที่ ๒	
๓	นายสมบัติ มาลาสาย	หมู่ที่ ๓	
๔	นางสังวาล ป้องคำกวย	หมู่ที่ ๔	
๕	นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์	หมู่ที่ ๖	
๖	นางศิริลักษณ์ นำภา	หมู่ที่ ๗	
๗	นายอุทร สุภาการ	หมู่ที่ ๘	
๘	นายวัชรพงษ์ คำภูรี	หมู่ที่ ๙	
๙	นายสุพัฒน์ ทิศำปา	หมู่ที่ ๑๐	
๑๐	นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ	หมู่ที่ ๑๑	
๑๑	นายธีรพงษ์ เลือดอุดร	หมู่ที่ ๑๒	
๑๒	นายเรืองฤทธิ์ อองตัน	หมู่ที่ ๑๓	
๑๓	นายสมบัติ จันทวง	หมู่ที่ ๑๔	
๑๔	นายพศิน พวงเขียว	หมู่ที่ ๑๕	
๑๕	นายสวय จันทะพวง	หมู่ที่ ๑๖	
๑๖	นายโอวาท ชิมกะธรรม	หมู่ที่ ๑๘	
๑๗	นายจันทิ โทคำเวช	หมู่ที่ ๑๙	
๑๘	นายถวิล แก้วอนันต์	หมู่ที่ ๒๐	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายบุญเต็ม จันทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๒. นายออง ทาประจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเสถียร รักชารอด	นายก อบต.บุงหวาย	
๒	นายวิศรุต ภูเกิด	รองนายก อบต.	
๓	นายนำพล สมพันธ์เพ็ง	รองนายก อบต.	
๔	นายบัวพา คำริห์	เลขานุการ นายก อบต.	
๕	นายปิ่น ส่งเสริม	ที่ปรึกษานายก อบต.	
๖	สืบทำรวจโทสุธนา เต็มจิตร	ปลัด อบต.บุงหวาย	
๗	นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์	รองปลัด อบต. บุงหวาย	
๘	นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	

๙	นายอักรพงษ์ ศิริบุรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐	นายลาชินทร์ ตุมสี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๑	นางจันทนา คำภูมิ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๒	นางสาวณัฐภักดิ์ อุทธการ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๑๓	จำสืบเอกรพล คณะศรี	นิติกร	
๑๔	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๕	นางสาวพิมพ์ภักดิ์ มากดี	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๖	นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ	นักประชาสัมพันธ์	
๑๗	นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๘	นายวัฒน์พงษ์ อุดรา	พนักงานจ้างทั่วไป	
๑๙	นางสาวสิรินภา ยิ้มแย้ม	พนักงานจ้างเหมา	
๒๐	นางสาวรุจิรา พรหมสี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลบุงหวายที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.บุงหวาย และขณะนี้สมาชิกสภาได้มาพร้อมแล้ว มีสมาชิกสภาตำบลบุงหวาย จำนวน ๑๘ ท่าน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาตำบลบุงหวาย จุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นพนมมือคะ - ประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภา แจ้งวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ มีผู้ลาประชุมจำนวน ๒ คน ได้แก่ นายบุญเติม จันทวี ส.อบต.หมู่ที่ ๕, นายฮอง ทาประจักษ์ ส. อบต.หมู่ที่ ๑๗ แจ้งระเบียบวาระต่อที่ประชุม และประชุมตามระเบียบวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

ระเบียบวาระที่ ๕ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑.๑ ญัตติเรื่องการส่งมอบรถไถฟาร์มแทรกเตอร์

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ แจ้งผู้บริหารเสนอญัตติเรื่องการส่งมอบรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ และเชิญให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อ CHAMP รุ่น SN ๒๕๐ (เนื่องจากเป็นรถรับบริจาคจากผู้ใจบุญ ระยะเวลาการใช้งานนาน ไม่มีสมุดคู่มือ) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแนะนำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย พิจารณาเห็นชอบรับโอนเพื่อบรรจุเป็นครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายต่อไป

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย เชิญครับ

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ รถไถคันนี้ได้ส่งมอบมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หากนำมาใช้ในกิจการการเกษตร แต่ไม่มีสมุดคู่มือ หากมีการชำรุด สามารถใช้งบประมาณในการซ่อมแซมได้หรือไม่ จะขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่

นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ ขอสอบถามว่า หากมีการพิจารณารับโอนรถคันนี้ ที่ไม่มีสมุดคู่มือ หากมีการซ่อมแซม เราจะต้องรับผิดชอบหรือไม่

นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย ขอแนะนำเรียนว่า รถไถคันนี้เป็นรถจักรกลที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ทางกรมขนส่งทางบกไม่อนุญาตให้วิ่งบนถนน กำหนดให้ใช้ทางการเกษตรเท่านั้น จะไม่เหมือนกับรถไถคันสีส้ม ที่จะต้องมีการโอนที่สำนักงานขนส่งอุบลราชธานี เหมือนกับที่รับโอนรถไถมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมานั้น ในส่วนรายละเอียดของการรับพัสดุ ผมจะให้ท่านปลัดได้นำเรียนต่อสมาชิกสภารับทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

สืบตำรวจโทสุทธนา เต็มจิตร ปลัด อบต.บุงหวาย สำหรับกรณีเรื่องการรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น เขากำหนดว่า กรณีที่มีการถ่ายโอนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๒๑๕ จากการตรวจสอบความจำเป็น หากไม่มีการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐแล้ว (๓) โอนให้แก่หน่วยงานรัฐอื่น หรือองค์กรสาธารณกุศล ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน ในระเบียบไม่ได้บอกว่าจะให้ส่งมอบทะเบียนคู่มือ ซึ่งในรายงานมีหลักฐานเอกสารจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ส่งมอบรถไถคันนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายแล้ว ซึ่งนี่คือหลักเกณฑ์การรับโอนพัสดุ หากหน่วยงานเรามีความเห็นว่ามีความจำเป็นและมีประโยชน์ ก็สามารถพิจารณารับโอนได้

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ ขอสอบถามว่า เนื่องจากรถไถคันนี้ไม่มีสมุดคู่มือ หากนำไปใช้งาน แล้วเกิดอุบัติเหตุ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ผมขอให้หาที่มาเรื่องเอกสารคู่มือรถ เพื่อประกอบหลักฐานให้ถูกต้อง

จำสืบเอกวรพล คณะณศรี นิตกร ผมขออนุญาตนำเรียน เพิ่มเติมจากหนังสือหารือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘๒ เรื่องข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

/ด้วยกระทรวงมหาดไทย...

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือหารือกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีผลของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ กรณีการหารือเกี่ยวกับอำนาจของสภาท้องถิ่น ในการรับเอา พสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อื่นเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น ผู้ดูแลพัสดุ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคง ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไร ก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ การบริหารพัสดุ ต่อไป นี่เป็นหนังสือแจ้งอธิบายข้อหารือครับ

นายลาชินทร์ ตุมสี ผู้อำนวยการกองคลัง ก็คงจะเป็นไปตามที่นิติกรได้นำเรียน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ที่ยกเว้นในระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ จะยกเลิกเฉพาะบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดหาการบริหารพัสดุ แต่เรื่องการรับโอนสินทรัพย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บริหารพัสดุ ของหน่วยงานท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบัญญัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การบริหารพัสดุ ตามหนังสือนี้เลยกล่าวว่า ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบต่อไป

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะรับโอนรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ โปรตยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะชะลอการรับโอนรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ โปรตยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลา ๒ เสียง (จากผู้เข้าประชุม ๑๘ คน)

๕.๑.๒ ญัตติ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภา อบท.ที่สภามอบหมาย เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ แจ้งผู้บริหารเสนอญัตติเรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภา อบท.ที่สภามอบหมาย เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเชิญให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง ต่อที่ประชุม

/นายเสถียร รัชชารอด...

นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุงหวาย เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ๒ คน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการชี้แจงครับ

นางสาวรัตชะตา กุลเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เนื่องด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้ ดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ที่ ๘๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บุงหวาย ลงวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม .ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะพ้นจาก ตำแหน่งในวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับจากวันที่ลงนามในคำสั่ง นั้น

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นจำนวน ๒ คน กรรมการ
- (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมาย
จำนวน ๒ คน กรรมการ
- (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่คัดเลือก
กันเองจำนวนไม่เกิน ๒ คน กรรมการ
- (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง
จำนวน ๒ คน กรรมการ
- (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง
จำนวนไม่เกินห้าคน
- (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) กรรมการ
- (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
- (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ กรรมการและ
ส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
- (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และ
ท้องถิ่นอำเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน

/การคัดเลือกกรรมการตาม...

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดให้ กรรมการ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จำนวน ๒ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

เมื่อได้กรรมการที่มาจากคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนและแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตทราบต่อไป

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

๑. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนกรรมการในตำแหน่งที่หมดวาระ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ลงนามในบันทึกแจ้งคณะกรรมการที่มาจากตำแหน่ง ทราบก่อนแต่งตั้ง

๓. ลงนามในญัตติ/หนังสือนำเสนอญัตติให้ประธาน

๔. ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้รับการคัดเลือกทราบและยืนยันให้ทราบก่อนแต่งตั้ง

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายอำนวยการที่ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบของ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ขอนำเรียนว่า ตามคำสั่งเดิม สมาชิกสภา ที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันฯ คือนายสุพัฒน์ ทีคำปา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ และนายพัชรวัฒน์ คำภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว

นางสังวาล ป้องคำกวย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามว่าสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการเดิมได้ไหมคะ

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ได้ครับ

นางสังวาล ป้องคำกวย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายสุพัฒน์ ทีคำปา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ

นายประสงค์ ดำริห์ ส.อบต.ม.๒ รับรอง

นายศรีไพร สุพรรณ ส.อบต.ม.๑ รับรอง

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ขอผู้เสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๒

นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ ขอเสนอ นางสังวาล ป้องคำกวย ส.อบต.ม.๔

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ

/นายสมบัติ จันทวง ส.อบต.ม.๑๔ ...

นายสมบัติ จันทวง ส.อบต.ม.๑๔ รับรอง

นายโอวาท ชิมกะธรรม ส.อบต.ม.๑๘ รับรอง

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุม ดังนี้

๑. นายสุพัฒน์ ทีคำปา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

๒. นางสังวาล ป้องคำกาย ส.อบต.หมู่ที่ ๕

เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนและแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตทราบต่อไป

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๒.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ แจ้งผู้บริหารเสนอญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเชิญให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กล่าวชี้แจง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐(๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น ครบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐(๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาติดตามและประเมินผลและนำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

/คณะกรรมการติดตามและ...

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น

- สรุปลงและข้อเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
- เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น

๓. สภาท้องถิ่น

- จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น
- สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ผู้บริหารท้องถิ่น

- ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๕. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น
- เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

๖. ผู้บริหารท้องถิ่น

- ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
- ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวชี้แจงสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีรายละเอียดตามเอกสารที่สำเนาให้กับ ส.อบต.ทุกท่านแล้ว

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสอบถามหรืออภิปรายได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๒ ญัตติเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน...

๕.๒.๒ ญัตติเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ แจ้งผู้บริหารเสนอญัตติเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเชิญให้ผู้บริหารชี้แจง

นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายเสถียร รักษารอด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ให้ชี้แจงรายละเอียด รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย มีรายละเอียดตามเอกสารที่สำเนาให้กับ ส.อบต.ทุกท่านแล้ว

นายลาชินทร์ ตุมสี ผอ.กองคลัง ได้รับมอบหมายจาก นายเสถียร รักษารอด นายก อบต. กล่าวรายงานสถานะการเงินการคลังต่อสภา ตามเอกสารที่แจก ดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายมีรายรับจริง ดังต่อไปนี้

หมวดภาษีอากร

ภาษีบำรุงท้องที่	๑,๒๙๘.๐๒	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๗๙๕,๘๘๔.๘๖	บาท
ภาษีป้าย	๓๔๙,๒๒๓.๖๐	บาท
รวมหมวดภาษีอากร	๑,๑๔๖,๔๐๖.๔๘	บาท

หมวดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	๓,๔๓๓.๘๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย	๑๘๗,๒๕๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔,๘๒๗.๔๗	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๑,๗๒๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา	๔๙,๕๐๐	บาท
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทางบก	๑๔,๓๐๐	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	๗,๐๙๕.๕๐	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	๑๕,๐๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	๕,๐๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๙๐๖	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๘๐๐	บาท
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๘๙,๘๓๒.๗๗	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ค่าเช่าหรือบริการ	๒๗,๖๐๐	บาท
ดอกเบี้ย	๔๒๔,๓๒๙.๓๑	บาท
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๕๑,๙๒๙.๓๑	บาท

/หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด...

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าจำหน่ายเศษของ	๔,๐๐๐	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	๑,๘๐๐.๕๐	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๗,๕๐๐	บาท
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	๔๓,๙๐๐	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๖๔,๑๙๕.๓๖	บาท
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๒๑,๓๙๕.๘๖	บาท

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีรถยนต์	๖๐๖,๖๙๖.๘๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๓,๒๐๕,๓๘๒.๕๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	๕,๕๖๘,๖๙๘.๑๕	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๕๔,๖๖๒.๘๔	บาท
ภาษีสรรพสามิต	๘,๒๕๘,๔๑๕.๙๑	บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	๔๕,๙๑๕	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	๗๒,๒๔๕.๗๗	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๗๘,๒๕๐.๔๘	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๒,๕๖๑,๘๖๘	บาท
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	๓๓๔,๕๙๐	บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	๕๕๐	บาท
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๓๐,๘๘๗,๒๗๗.๕๑	บาท
หมวดเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๖,๙๘๖,๑๒๐.๙๗	บาท
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๓๖,๙๘๖,๑๒๐.๙๗	บาท
รวมทั้งหมด	๖๙,๘๘๓,๐๒๕.๙๐	บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายประสงค์ ดำริห์ ส.อบต.ม. ๒ ขอสอบถามเรื่องการถมที่หนองขาม ได้หมดสัญญาหรือยังครับ และจะมีการซ่อมแซมให้หรือไม่

/นายเสถียร รักษาโรค ...

นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย ขอเรียนท่านสมาชิก สำหรับทุกโครงการที่ยังมีสัญญา คำประกันอยู่ บริเวณถมที่หนองขามที่ดำเนินการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สัญญาคำประกันยังเหลืออยู่ หากผู้ รับจ้างจะมาถอนเงินคำประกัน กองช่างจะต้องออกตรวจสอบทุกโครงการก่อนคืนเงินประกันสัญญาคืน และขณะนี้ผมกำลังสรรหาต้นไม้พื้นถิ่นที่จะนำมาปลูกบริเวณหนองขาม เพื่อดำเนินการในโครงการอื่นๆ ที่จะ เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในอนาคต ทุกโครงการในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านตรวจสอบจุดไหนชำรุด ก็ขอให้แจ้ง

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๕ ผมขอสอบถามเรื่องแพข้ามฟาก ไม่ทราบว่ามีใครจะดำเนินการมอบให้ เป็นทางการครับ

นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย ขอเรียนว่า เรื่องแพข้ามฟาก ในช่วงน้ำขึ้นผมก็ได้ไปด้วยตนเอง เนื่องจากในช่วงน้ำขึ้น ก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่อยู่ใกล้ ได้อาศัยเก็บสิ่งของน้ำท่วมไว้บนแพ ผมได้พูดคุยกับ เจ้าตัวผู้ดูแลแพ เขาพร้อมที่จะส่งคืนให้ยัง อบต.บุงหวาย เพราะฉะนั้นหลังจากน้ำลดเป็นปกติแล้ว จะมอบ นิติกร ทำหนังสือส่งมอบกลับคืนมาให้ อบต.ก่อน แล้ว อบต.จะส่งมอบให้หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ท่าน มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบแล้ว ก็คงใช้เวลาไม่หลายวันในการดำเนินการ

จำสืบเอกรวรพล คณะศรี นิติกร

๑. ขอแจ้งให้ทราบเพื่อประสานท่านสมาชิกและผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ ตามที่ได้มีการรังวัดตรวจสอบ นสล. แปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุงหวาย เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งานเศษ จากการรังวัดพบว่าเนื้อที่เพิ่มขึ้น เพราะนาข้างเคียงมีพื้นที่ตามโฉนดแค่ ๑ ไร่ ๗๐ ตารางวา แต่ทำล้ำเข้ามาในที่หลวง ซึ่งได้แจ้งให้ทราบ และยอมรับแล้ว พรุ้งนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. นายช่างรังวัดที่ดินจะเอาหมุดมาปักเพิ่มและให้เจ้าของที่ดินที่หลวงเซ็นเอกสารอีกครั้ง จึงขอประสานท่านสมาชิกเข้าร่วม เพราะต่อไปด้านข้างจากทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ยาวลงไปถึงหนองผือ เราจะต้องทำทางกันที่หลวงเอาไว้
๒. กรณีพิพาททางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๖ ศาลสั่งรังวัดทำแผนที่พิพาทในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอเชิญ ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑๖ ร่วมดูแนวเขตด้วยกันครับ ศาลมีคำสั่งให้ทำแผนที่พิพาท ๓ จุด คือตามที่โจทก์ ชี้และ อบต.คัดค้าน และบริเวณที่ดิน จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ต่อจากนั้นที่ดินจะทำรายละเอียดขึ้นศาล ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อนัดชี้และสืบพยาน
๓. กรณีโรงงานรับซื้อน้ำยางพาราแก้วสง่ารับเบอร์ หมู่ที่ ๑๑ มีการใกล้เคียงตกลงกันพร้อมทำบันทึก ข้อตกลง โรงงานยินยอมรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือแปลงนาข้าว ๕ ราย สรุปรายใหม่ ๓ ราย ชดใช้รายละ ๔,๓๐๐ บาท เพราะเสียหายคนละประมาณ ๑ ไร่ ส่วน ๒ รายเดิม เสียหายคนละประมาณ ๓ ไร่ โรงงานยินยอมชดใช้ให้คนละ ๑๓,๐๐๐ บาท ทำรายรวมเป็นเงิน ๓๘,๙๐๐ บาท และยินยอมจะทำคันคูดินสูงจากเดิมขึ้นอีก ๖๐ เซนติเมตร กว้าง ๓ เมตร โดยจะ ดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖ หากเกิดความเสียหายปีหน้าจะต้องชดใช้เป็นสองเท่า ขอจบคำชี้แจงครับ

/นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภา...

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องกระเบื้องตาย จำนวน ๑ ตัว แต่ไม่มีการรายงานให้สภาฯ รับทราบ ขอให้รายงานด้วยครับว่าจริงหรือไม่

นายเสถียร รัชการอด นายก อบต.บึงหวาย ขอเรียนว่า ในช่วงที่กระเบื้องตาย เป็นช่วงที่เกิดโควิด และมีสถานการณ์น้ำท่วมจึงขาดการรายงาน แต่ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบดูแลกระเบื้องเขียนรายงานแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบ หากมีรายงานมาจะมอบนิติกรดำเนินการบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ เรื่องถนน หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ที่เกิดเหตุการณ์ต้นไม้โค่นในช่วงพายุ ทำให้ถนนเสียหาย ทางผู้นำฝากถามมาว่า จะดำเนินการซ่อมแซมถนนในช่วงใด และเรื่องคอสระพานขาด หมู่ที่ ๙ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งซ่อมแซมครับ ฝากท่านตรวจสอบด้วยนะครับ

นายเสถียร รัชการอด นายก อบต.บึงหวาย เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย เมื่อวันศุกร์ได้ดำเนินการทำสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วครับ ส่วนคอสระพานบ้านห้องชั้นที่ชำรุด ได้รายงานไปที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว และได้ไปตรวจสอบแล้ว ได้นำแผนกันไปปิดบริเวณที่ชำรุด แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่

บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๗ ที่มีกองวัชพืช มาทับถมถนนบนเส้นทางจราจร พรุ้งนี้จะเข้าไปดำเนินการจัดเก็บให้สามารถสัญจรไป มา ได้สะดวกครับ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางศิริลักษณ์ น้าภา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายจันทิ โทคำเวช)

ส.อบต.ม.๑๙

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ มาลาสาย)

ส.อบต.ม.๓

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)



(นายถวิล แก้วอนันต์)

ส.อบต.ม.๒๐

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย สมัยสามัญ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สภาฯ มีมติให้การรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย ~~สามัญ~~ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 / ๒๐๕ เมื่อวันที่ ๑3 ต.ค. ๖๕